

Chuyên đề "An toàn khi tham gia giao thông" đã được tổ chức tại Trường THCS Giang Biên.

Hiện nay, an toàn giao thông đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của xã hội, khi số lượng vụ tai nạn không ngừng gia tăng, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh. Giáo dục an toàn giao thông không chỉ nhằm bảo vệ chính các em mà còn đặt nền móng cho một thể hệ tham gia giao thông văn minh, có trách nhiệm. Chính vì thế, sáng ngày thứ hai 07/10/2024 Công an phường Giang Biên đã tổ chức chuyên đề "An toàn khi tham gia giao thông" tại Trường THCS Giang Biên.

Đầu tiên, trong mỗi buổi sáng thứ Hai đầu tuần là phần nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca. Cả trường đứng nghiêm, cùng hướng nhìn về lá cờ Tổ quốc đang tung bay trong gió. Sau phần nghi lễ là phần sơ kết các hoạt động của tuần 4. Trong tuần 4 các lớp dẫn đầu về nề nếp đó là lớp 9D. Đại diện tập thể lớp 9D được nhận cờ thi đua từ tay cô Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường với nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, cô giáo TPT tiếp tục triển khai các hoạt động trong đợt thi đua tiếp theo với các hoạt động trọng điểm.

Tiếp theo chương trình là chuyên đề "An toàn khi tham gia giao thông", tại chuyên đề, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã được Trung tá Nguyễn Văn Sơn - Công an phường Giang Biên đã chia sẻ thực trạng đáng báo động về giao thông hiện nay. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh đến các hành vi vi phạm giao thông phổ biến ở học sinh cấp II như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông - những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Điều này không chỉ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của chính các em, mà còn tạo ra gánh nặng lên gia đình, xã hội và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Ngoài ra, Trung tá Nguyễn Văn Sơn còn có hướng dẫn cụ thể Luật giao thông đường bộ, phổ biến các quy định của Luật giao thông; những quy tắc khi tham gia giao thông,...

Chương trình sinh hoạt dưới cờ với chuyên đề "An toàn khi tham gia giao thông" đã mang đến những thông tin hữu ích về an toàn giao thông. Buổi tuyên truyền không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về giao thông đường bộ. Mong rằng toàn thể giáo viên và học sinh trong Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy ý thức chấp hành nghiêm túc luật An toàn giao thông để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyên đề



Học sinh toàn trường đứng nghiêm, cùng hướng nhìn về lá cờ Tổ quốc





Cô Trần Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao cờ thi đua tuần 4





Trung tá Nguyễn Văn Sơn - Công an phường Giang Biên chia sẻ tại chuyên đề

